
                                                                                                                         
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจ าปี 25๖๓ 
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๓ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา 

************************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่         ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

๑.  นายอดิเรก ชวนชื่น  ประธานสภาฯ   อดิเรก  ชวนชื่น  
๒.   นายสัญญา       จันทร์มั่น  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๑  สัญญา  จันทร์มั่น  
๓.  นายจ าลอง       เวชสว่าง  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๑  จ าลอง     เวชสว่าง 
๔.   นายนพพร หนูทอง  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๒  นพพร หนูทอง  
๕.   นายลาย  คล้ าวัน   สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๔  ลาย  คล้ าวัน 
๖.           นายสุชาต ิพุ่มอ าภาพันธ์ สมาชิก   อบต.  หมู่ที ่๔        สุชาติ  พุ่มอ าภาพันธ์  
๗.  นายพา  ยอดทอง  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๕  พา  ยอดทอง 
๘.  นายกฤษณ์ สมรมิตร  เลขานุการสภาฯ   กฤษณ์  สมรมิตร  

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที ่         ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

๑.  นายเยื่อ      รสจันทร์  รองประธานสภาฯ  ลาป่วย 
๒.  นายสัมพันธ์  แสวงเวช  สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่๕           ลาป่วย  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายวิทยา เทพอยู่   นายก อบต.ยางหย่อง  วิทยา  เทพอยู่ 
๒.   นายนิล           แสงปลั่ง  รองนายก อบต.ยางหย่อง  นิล    แสงปลั่ง 
๓.  นางบุญล้อม      รักบุญ  รองนายก อบต.ยางหย่อง  บุญล้อม  รักบุญ 
๔.  นายนที           คุ้มครอง  เลขานุการนายกอบต.  นที     คุ้มครอง  
๕.     นางศิริพร         สีสว่าง  ผอ.กองคลัง   ศิริพร   สีสว่าง  
๖.  นายธนะชัย ฉ่ ามะนา  หัวหน้าส านักปลัด  ธนะชัย ฉ่ ามะนา  
๗.  นางสาวดวงพร รัตนยศ  ผอ.กองการศึกษาฯ   ดวงพร รัตนยศ  
๘.           นางสาวสุวรรณา  ศรีคตนพรัตน์ นักพัฒนาชุมชน   สุวรรณา  ศรีคตนพรัตน์ 
๙.  นางสาวมัลลิกา   พุดเดช  ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ  มัลลิกา   พุดเดช       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มเปิดประชุมเวลา  ๐๙.00  นาฬิกา 

นายกฤษณ์  สมรมิตร  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ    จุดธูปเทียนไหว้พระ และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
     ประจ าปี  25๖๓ 
นายอดิเรก  ชวนชื่น   สวัสดีสมาชิกสภาฯ  และผู้บริหารทุกท่าน  ผมนายอดิเรก  ชวนชื่น
ประธานสภาฯ     ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี   
    25๖๓ และด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอดิเรก  ชวนชื่น   นายภิรม  นุชนารถ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ    อบต.ยางหย่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
    ทราบ  
ที่ประชุม   รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง 
   สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นายอดิเรก  ชวนชื่น ในระเบียบวาระนี้ขอให้เลขานุการสภาฯด าเนินการชี้แจงให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ  
นายกฤษณ์  สมรมิตร ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่  
เลขานุการสภาฯ  ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวาระส าคัญต่าง ๆ  

ตามรายงานการประชุมที่แจกให้สมาชิกสภาฯขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
ตรวจรายงานการประชุมว่าเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้ประชุมในครั้งท่ี
แล้วหรือไม่  จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย  
ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่   

นายอดิเรก  ชวนชื่น ให้เวลาสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการพิจารณารายงานการประชุม ๑๐ นาที 
ประธานสภาฯ  บัดนี้ได้ครบก าหนดเวลา ๑๐ นาทีแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขขอมติที่ประชุม  

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง           
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  มีมติเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหย่อง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                                                                     

นายอดิเรก  ชวนชื่น  ตามที่นายกอบต.ยางหย่องได้เสนอญัตติขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับ
ประธานสภาฯ   ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายกฤษณ์  สมรมิตร  ด้วยผู้บริหารอบต.ยางหย่องมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ 



 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและนโยบายการบริหารและพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน
และตอบสนองกับความต้องการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหย่อง โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ดังนี้ 

    ๑. โครงการ จัดท าป้ายชื่อซอยภายในต าบล โดยการจัดท าป้ายชื่อซอยต่างๆ
    ภายในต าบลยางหย่องพร้อมน าไปติดตั้ง ทั้ง ๕ หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ
    ที่อบต.ยางหย่องก าหนด งบประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ด าเนินการปี ๒๕๖๓ 
    เพ่ือประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมติดต่อระหว่างกัน  
    ๒. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลมไอเย็น จ านวน ๔ เครื่อง งบประมาณ 
    ๘๐ ,๐๐๐ บาท ด าเนินการปี ๒๕๖๓ โดยส านักปลัด    
    ๓ . ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว  จัดซื้อ เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อขนาด        
    ๑ ก๊อก จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๑๓,๔๐๐ บาท ด าเนินการปี ๒๕๖ ๔ 
    โดยส านักปลัด 
    ๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด าชนิด 
    Network แบบที่ ๑ งบประมาณ ๘ ,๙๐๐ บาท ด าเนินการปี ๒๕๖๓ จ านวน 
    โดยกองคลัง 
    จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้โดยโครงการ
    ต่างๆได้ผ่านการประชาคมระดับต าบลเพื่อทบทวนและบูรณาการจัดท า
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม
    ฉบับที่ ๒ ระดับต าบลเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
นายอดิเรก  ชวนชื่น  ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีข้อซักถาม
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ในครั้งนี ้
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  ๖ เสียง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
    แก้ไขเปลี่ยนแปลง /เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
    งดออกเสียง ไม่มี  

๕.๒ การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง   
สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

นายอดิเรก  ชวนชื่น ขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
นายกฤษณ์  สมรมิตร   ในการประชุมสภาฯ มี 2 ประเภท คือ  
เลขานุการสภาฯ  1.  ประชุมสามัญ  ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุม อย่างน้อยสองสมัยคือสมัยแรก

ก าหนดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม  หรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาจะก าหนด แต่ไม่เกินสี่สมัยในแต่ละสมัยก าหนดไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้ที่
ประชุมก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี 
๒๕๖๔ 

  2.  ประชุมวิสามัญ  เป็นการประชุมท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอ เมื่อมีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 



นายอดิเรก  ชวนชื่น ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา 
ประธานสภาฯ   ขอปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี 

๒๕๖ ๓ กี่สมัยอยู่ในช่วงเวลาใด สมัยละกี่วัน และวันเริ่มประชุมสามัญ  
สมัยที่ ๑ ประจ าปี 2 ๕๖๔ 

นายพา  ยอดทอง ในปี ๒๕๖ ๓ ผมเสนอให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ จ านวน ๔ สมัย   
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ จากสมัยปัจจุบัน คือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖ ๓ ในวันที่          
 ๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ๓ มีก าหนด ๑๕ วัน  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 25๖ ๓ ในวันที่ ๑๕ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖ ๓ มี
ก าหนด ๑๕ วัน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 25๖ ๓ ในวันที่ ๑๐ – ๒๔ ส.ค. ๒๕๖ ๓ มี
ก าหนด ๑๕ วัน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 25๖ ๓ ในวันที่ 16 - 30  พ.ย. ๒๕๖ ๓    
มีก าหนด ๑๕ วัน  
และก าหนดการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖ ๔  ในวันที่  
๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ๔  มีก าหนด ๑๕ วัน  

นายอดิเรก  ชวนชื่น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีจึงเห็นควรก าหนด
ประธานสภาฯ   สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่  ๑๕ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖ ๓ มีก าหนด ๑๕ วัน  
สมัยสามัญสมัยที ่๓  วันที่ ๑๐ – ๒๔ ส.ค. ๒๕๖ ๓ มีก าหนด ๑๕ วัน  
สมัยสามัญสมัยที ่๔  ในวันที่ 1๖ - 30  พ.ย. ๒๕๖ ๓ มีก าหนด ๑๕ วัน   
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ๔ 
มีก าหนด ๑๕ วัน  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ที่ประชุม   มีมติเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญตามท่ีเสนอ   
    ๕.๓ ขอความเห็นชอบปรับปรุงเงินสะสมเข้ารับฝากรอคืนจังหวัด  
นายอดิเรก  ชวนชื่น  ขอให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ        
นายกฤษณ์  สมรมิตร  ตามท่ีกองคลังได้แจ้งบันทึก และท าการปิดบัญชีในระบบ e – laas สิ้น 
เลขานุการ   ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และได้น าเงินรับฝากจ านวน  5  รายการปรับเข้า
    บัญชีเงินสะสมไว้ ได้แก่  
               1.  เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี  2559  เป็นเงิน  600  บาท  
                 2. เงินรับฝากค่าปรับผิดสัญญาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ปี 2561 เป็นเงิน 
    50,150.02  บาท  
                3.  เงินค่าขายแบบแปลนรอคืนกรมส่งเสริม จ านวนเงิน 33,000 บาท  
                 4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายส่งเสริมบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด ปี 2559  เป็น
    เงิน 45,500 บาท  
                 5.  เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก)  ปี 2559  เป็นเงิน  79,680  บาท   
    รวมจ านวนเงิน  208,930.02  บาท   
                           จากการตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปงีบประมาณ  2562  ของ 
   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ค าแนะนะว่าเงินรับฝาก 5   
   รายการ ดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่มีแนวทางให้รับเป็นรายได้ของ 
   อบต. เมื่อไม่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณที่เหลือแล้วให้ส่งคืนจังหวัด จึง
   ขออนุมัติเสนอสภาให้ความเห็นชอบปรับปรุงเงินสะสมจ านวน    



   208,930.02  บาท ส่งคืนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
   เพชรบุรี ต่อไป               
นายอดิเรก  ชวนชื่น  ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีข้อซักถาม
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ เห็นชอบปรับปรุงเงินสะสม
    เข้ารับฝากรอคืนจังหวัด  
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  ๖ เสียง ปรับปรุงเงินสะสมเข้ารับฝากรอคืนจังหวัด 
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
    งดออกเสียง ไม่มี  
    ๕.๔ ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.
    เลียบแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ ๒  
นายอดิเรก  ชวนชื่น  ตามที่นายกอบต.ยางหย่องได้เสนอญัตติ ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ   ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ ๒  
    ขอให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายกฤษณ์  สมรมิตร  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่องในคราวการประชุมสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 
    ๒๕๖2 ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 495,000 บาท เพื่อ 
    ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ 2 โดย
    ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หนา 
    0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
    รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ยางหย่องก าหนด เป็นไปตาม 
    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    ๒๕๖1-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและ
    ชุมชน โครงการที่ 1 นั้น 
    ขณะนี้ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้รับการจัดสรร
    งบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2563 จ านวน 2,596,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคสล.เลียบแม่น้ า 
    เพชรบุรี หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,267 เมตร หนา 0.15 เมตร ซึ่ง
    พ้ืนที่ด าเนินการมีความซ้ าซ้อนกับพ้ืนที่ด าเนินกา รตามโครงการที่ได้อนุมัติ
    จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการในครั้งนี้
    เป็นไปโดยเรียบร้อย  จึงขออนุมัติต่อสภาฯ ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม
    จ านวน 495,000 บาท ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบแม่น้ า 
    เพชรบุรี หมู่ที่ 2 ในครั้งนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา 
นายอดิเรก  ชวนชื่น  ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีข้อซักถาม
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ เห็นชอบยกเลิกจ่ายขาดเงิน
    สะสมตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ ๒   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  ๖ เสียง ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนน 
    คสล.เลียบแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ ๒    
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
    งดออกเสียง ไม่มี  
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
นายอดิเรก  ชวนชื่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาฯ  ปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เพียงเท่านี้  และ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๐๐   นาฬิกา  
 
ลงชื่อ        เลขานุการสภาฯ  

         (นายกฤษณ์  สมรมิตร) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  
เมื่อวันที ่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ลงชื่อ    

     (นายสัญญา  จันทร์มั่น)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

ลงชื่อ    

       (นายลาย  คล้ าวัน)      กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ลงชื่อ   

      (นายสัมพันธ์  แสวงเวช)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
การประชุมสภาฯ วันนี้ได้รับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการตรวจแล้ว โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 
 
 ลงชื่อ  
            (นายอดิเรก  ชวนชื่น)   ประธานสภาฯ 

 


